

## ก่อสร้าง ตกแต่งภายใน

นำเสนอเมื่อ : 16 ก.ย. 2552

เทคนิคการตกแต่งบ้าน และงานก่อสร้าง

### ตกแต่งภายใน ห้องนั่งเล่น



#### ห้องนั่งเล่น


**1. การจัดวาง** ห้อง นั่งเล่นเป็นห้องที่ใช้เป็นศูนย์กลางกิจกรรมของครอบครัวควรอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางในบ้านมีการเข้าถึงได้ง่ายและแยกส่วนกับพื้นที่ต้อนรับแขกภายนอกห้องนั่งเล่นควรเป็นพื้นที่ที่สดใสไม่ว่าจะนั่งพูดคุยกับผู้ใหญ่หรือเล่นเกมกับเด็กภายในห้องควรมีการใช้งานที่เปลี่ยนไปตามตามช่วงเวลาการจัดที่นั่งควรเปิด โอกาสให้เคลื่อนย้ายได้เมื่อมีคนจำนวนน้อยจัดรวมกันเพียงกลุ่มเดียว ถ้ามีคนจำนวนมากสามารถเสริมเก้าอี้ได้อีก

**2. การเลือกวัสดุและสีห้องนั่งเล่น** โดยส่วนมากสามารถที่จะตกแต่งโดยเลือกวัสดุและสีได้หลากหลายได้ตามความชอบเพราะเป็นห้องที่มีจุดประสงค์ในการใช้งานเพื่อการผ่อนคลาย การเลือกใช้วัสดุและสีอาจเน้นให้เป็นความสนุกสนานมีสีสันฉูดฉาดหรืออาจเลือกโทนสีและวัสดุแบบนุ่มนวลเพื่อการผ่อนคลายก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมหลักของเจ้าของบ้านว่าต้องการจะใช้เป็นกิจกรรมที่ เน้นไปในทิศทางใด

**3. เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและการตกแต่ง** เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในห้องนั่งเล่นควรเลือกใช้ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เช่น เก้าอี้ปรับมุมหรือความสูงได้หรือเก้าอี้เอนหลังอาจมีที่วางเท้า และควรเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ขนาดกลางที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ควรหลีกเลี่ยงเฟอร์นิเจอร์ไม่แข็งกระด้างหรือเก้าอี้ผ้าหนาหนักยวบเพราะไม่ เหมาะกับการนั่งเป็นเวลานาน ๆ และควรมีพื้นที่โล่งเพื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรม ควรมีโต๊ะกลางขนาดเล็กสองสามตัวดีกว่าใช้ตัวใหญ่ตัวเดียวเพื่อการแยกวง กิจกรรมหลายรูปแบบในช่วงเวลาเดียวกันได้ หากมีสมาชิกจำนวนมากมีหลากหลายกิจกรรมสามารถแบ่งแยกได้โดยใช้เฟอร์นิเจอร์ ลอยตัว เช่นตู้เตี้ยที่เชื่อมต่อกันโดยสายตาหรือตกแต่งผนังบางดานเป็นชั้นวาง ของผนังดานที่ไม่ใช่ทำเป็นตู้ จะทำให้มีผิวสัมผัสต่างไป ห้องที่ใช้งานประจำวันมากควรทำให้อุณหภูมิสบายมักจะเป็นห้องที่ตกแต่งด้วยสีอย่างกลมกลืนไม่ขัดแย้งรุนแรง

**4. แสงและเสียงในห้องนั่งเล่น** ห้องนั่งเล่นสามารถทำเป็นห้องโฮมเธียเตอร์ได้ไปในตัว ควรเลือกวัสดุดูดซับเสียงติดที่ฝ้าเพดานหรือผนัง 4 ดาน เช่น แผ่นยิปซัมบอร์ดรูดซับเสียง หรืออาจใช้พรมปูพื้นห้องแทนและควรมีเก้าอี้ถึงพื้นที่การจัดวางชุดเครื่องเสียง และโทรทัศน์ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ตองหันหน้าเผชิญกับแสงแดดที่หน้าต่าง ไซพาคควรเลือกแบบที่ไซ้หนังได้นานโดยไม่เมื่อยล้ามีระยะห่างจากโทรทัศน์อย่างน้อย 1.50

เมตรและควรวางโทรศัพท์ไว้ในตู้แบบมีบานปิด ส่วนแสงภายในให้จัดเป็นสวิตช์หรือไฟได้เป็นจุด  
ๆเพื่อให้สามารถหรี่ได้ในเวลาที่ใช้งานห้อง **รับออกแบบ และ ตกแต่งภายใน**  
**รองโทรมาคุยกันดูนะครับ 089-179-1335 คุณ ต้อง**

ป้ายกำกับ: ตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์ ช่างรับเหมา ออกแบบ 1 ความคิดเห็น  
เขียนโดย panakaj   
ที่ 2:00 ก่อนเที่ยง

**วันอังคาร, พฤศจิกายน 25, 2008**

**รับเหมา ก่อสร้าง**



**เราคือทีมงานช่างที่บริการท่านด้วยความซื่อสัตย์ ใช้วัสดุตรงสเปคตามข้อตกลง  
ราคาที่ท่านพึงพอใจ ไม่ต้องเสียเวลาเลือกหาช่าง รับงานใน กทม.และปริมณฑล**

**ลองโทรปรึกษาเราหรือนัดเข้าดูหน้างาน เพื่อประเมินปริมาณและงบ ของงาน  
เพื่อทำการวางแผนงานของท่าน**

**เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางเราจะได้รับใช้ท่านไม่ มากก็น้อย**

**ไม่ว่าจะเป็นขอมูลเกี่ยวกับการต่อเติมตกแต่งบ้าน**

**รวมทั้งงบประมาณขั้นต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการต่อเติมตกแต่งบ้านของ ท่าน ในแต่ละด้าน อาทิ  
งานปูน ต่อเติม งานกระຈก-อลูมิเนียม งานสี งานฝ้าเพดาน งานกันห้องผนังเบา งานมุงลวด-เหล็กตัด  
งานหลังคากันสาด งานปูกระเบื้อง งานทำกันซึมพื้นลาดฟ้า งานหลังคา ทำห้องครัว ทำรั้วบ้าน  
งานโครงเหล็ก งานไฟฟ้า งานซ่อมแซมหรือปรับปรุงใหม่**

**รับทั้งงานเล็กงานใหญ่ ราคาเป็นกันเองสนใจโทรคุยก่อนได้ครับ**

**ติดต่อ คุณ ภาคกลาง ถือธงชัย ( ต้อง )**

**089-179-1335**

**เกี่ยวกับฉัน**



panakaj

